

Số: /KH-STTTT

Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn**

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền gồm các nội dung sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông qua công tác tuyên truyền người dân hiểu rõ và nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực uy tín tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

##### **2. Yêu cầu**

Công tác tuyên truyền bầu cử bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; nội dung và hình thức truyền thông phải phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng khu vực thành thị, nông thôn, miền núi, có trọng tâm trọng điểm, thường xuyên và liên tục.

#### **II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN**

##### **1. Nội dung tuyên truyền**

Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức đặt ra khi chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày

11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri ... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...). Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

## **2. Hình thức tuyên truyền**

Tuyên truyền trên tất cả các loại hình báo chí: báo hình, báo nói, báo in và báo điện tử, trên xuất bản phẩm: qua các poster, tờ gấp, tờ rơi...

Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở: Hệ thống truyền thanh cấp huyện, phường, xã; tuyên truyền miệng qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

Tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử: Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; mạng xã hội.

Tuyên truyền thông qua các doanh nghiệp viễn thông: Tin nhắn SMS.

## **III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN TRỌNG ĐIỂM**

### **1. Đợt 1: Từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021**

Tập trung tuyên truyền các văn bản, quy định pháp luật liên quan, tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

### **2. Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021**

15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất. Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong Ngày bầu cử 23/5/2021.

### **3. Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021**

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Sở Thông tin và Truyền thông**

*Phòng Thông tin - Báo chí Xuất bản:* Là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thông tin tuyên truyền theo quy định.

*Thanh tra Sở:* Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn các cơ quan liên quan; các phòng chuyên môn theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí, phát thanh, trang thông tin điện tử và mạng xã hội để kịp thời phối hợp các ngành chức năng tiếp nhận và xử lý theo pháp luật những thông tin sai sự thật (nếu có).

*Phòng Bưu chính - Viễn thông:* Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phục vụ công tác bảo đảm thông tin liên lạc, tuyên truyền qua hình thức tin nhắn SMS đối với tất cả các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh.

*Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông:* Khai thác, cập nhật, đăng tải các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông do Sở quản lý, vận hành.

### **2. Đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh**

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đa dạng về hình thức, nội dung, trong đó tập trung giới thiệu tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật; danh sách các ứng cử viên và tiểu sử của người ứng cử; ý kiến cử tri, người ứng cử; thông tin về diễn biến, kết quả bầu cử...

### **3. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh**

Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23/5/2021. Tuyên truyền qua hình thức tin nhắn SMS đối với tất cả các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh.

### **4. UBND các huyện, thành phố**

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông các huyện tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống thông

tin cơ sở, đài truyền thanh cấp xã.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Thông tin và Truyền thông. Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- UBND các huyện, TP;
- Các phòng CM, VP;
- Trung tâm CNTT&TT (đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB (LMV).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Hải Yến**